
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Áratugum saman hafa verið innheimt bifreiðagjöld tvisvar á ári af 
hverri bifreið sem ekki hafa skilað sér í vegakerfið. Álögur á bensin og olíur er í hæstu hæðum. 
Minnkið ofurvaxið báknið og skilið skattinum af bifreiðum olíum og bensíni síðustu áratuga og farið í 
samgöngubætur.
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